



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สยศ.ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๖ - ๗

ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๑๓๓๐

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของ ตร. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

เรียน ผบช.น., ภ.๑ - ๙, ก., ทท., ตชด., ปส., ส., สตม., สงป., สกพ., สตส., สทส., สอท. และ จตร.(หน.จต.)

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และกำกับ ดูแล การประเมินผลด้านการควบคุมภายใน และด้านการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของ ตร. ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) กำหนด จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้นำหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่ดำเนินการปรับปรุงในปีบัญชี ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการลงในแบบที่กำหนดในภาพรวม ส่งให้ สยศ.ตร. (ผ่าน ยศ.) พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง รอบ ๖ เดือน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เม.ย.๖๔ และ รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ต.ค.๖๔

๒. ให้ บช./ภ. ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนและคู่มือฯ ได้จากเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา www.criminalfund.police.go.th และเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์ www.strategypolice.com หัวข้อ “แผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



พล.ต.ท.

(ภาคภูมิภักดิ์ สัจจพันธุ์)

ผบช.สยศ.ตร.